

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์
การจัดทำคำอธิบายหรือคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
(สำหรับใช้ภายใน)

๑. กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายหรือคำแปล และเผยแพร่ข้อมูลของกฎหมาย

	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ/ผู้รักษาการร่วม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดเวลาที่ต้องประเมินให้แล้วเสร็จ
๑	พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม	พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) กรมราชทัณฑ์ (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	(๑) กรมการปกครอง (๒) กรมการกงสุล	พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	พระราชบัญญัติแรงงานทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม	พ.ศ. ๒๕๖๗
๕	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ. ๒๕๔๓	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๖	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๔๑	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗

	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ/ผู้รักษาการร่วม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดเวลาที่ต้องประเมินให้แล้วเสร็จ
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		
๗	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ. ๒๕๔๓	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๘	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. ๒๕๔๓	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๙	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๔๓	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. ๒๕๒๗	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๑	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. ๒๕๒๒	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๒	พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๓๓	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗

	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ/ผู้รักษาการร่วม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กำหนดเวลาที่ต้องประเมินให้แล้วเสร็จ
		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม		
๑๓	พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างสยามและเบลเยียม พ.ศ. ๒๔๗๙	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๔	พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. ๒๕๔๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการพิจารณา กำหนดหน่วยงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๕	พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการพิจารณา กำหนดหน่วยงาน	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๖	พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๗	พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๘	พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเงินบาทเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘	นายกรัฐมนตรี	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๙	ประกาศสัญญาว่าด้วยส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันในระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ	-	(๑) สำนักงานอัยการสูงสุด (๒) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แต่ต้องจัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของกฎหมาย

	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๒	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๕	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๓	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของบริษัทประกันต่อแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๓๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๔	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมยุโรป
๕	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๖	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ. ๒๕๔๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๘	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๙	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมอาเซียน
๑๐	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๑๑	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ

	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๒	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๑๓	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการพิจารณา กำหนดหน่วยงาน
๑๔	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียตะวันออก
๑๕	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไप्रษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๑๖	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ. ๒๕๓๗	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๑๗	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๑๘	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๑๙	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๒๒	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
๒๐	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. ๒๕๐๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมอาเซียน
๒๑	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๒๒	พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กรมองค์การระหว่างประเทศ

	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒๓	พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคือนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๒๔	พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคือนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการหารือกับ หน่วยงานผู้รักษาการร่วม
๒๕	พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย